

กิจกรรม/โครงการในการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมระดับตำบลห้วยแก้ว

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลห้วยแก้ว โดยมีนายอาคม สมณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้

๑. บูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน และรับรองแผนพัฒนาตำบล
๒. แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
๓. รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๔. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔
๕. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑



กิจกรรม/โครงการในการมีส่วนร่วม

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านปางกอง

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วัดปางกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายอาคม สมณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ร่วมกับนางสาวปิยะนุช ยะโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอนงค์ ปิยม นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านปางกอง ณ วัดปางกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ



กิจกรรม/โครงการในการมีส่วนร่วม

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านธารทอง

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

ณ โรงเรียนทุ่งมะนะ บ้านธารทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายจรัส ไทยสมุทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ร่วมกับนางสาวปิยะนุช ยะโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวอภิรมย์ สมณะ นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านธารทอง ณ โรงเรียนทุ่งมะนะ บ้านธารทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

